



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 หน้า 19 มูลค่าข่าว 183,411.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ [ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/](http://news.swu.ac.th/newsclips/)



น้องๆ 'มศว' เจ๋ง ชนะเลิศออกแบบสิ่งพิมพ์ โครงการ 'เซ็นทรัล ยัง ดีไซน์เนอร์ ชาเลนจ์ 2016'



ผู้บริหารทางเซ็นทรัล มอบรางวัลให้แก่น้องๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสิ่งพิมพ์ น้องๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา

เพราะเห็นคุณค่า และเชื่อมั่นศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ ห้างเซ็นทรัล จึงจัดโครงการ "เซ็นทรัล ยัง ดีไซน์เนอร์ ชาเลนจ์ 2016" เปิดเวทีประกวดออกแบบสิ่งพิมพ์ เพื่อนำผลงานไปใช้จริง ผลปรากฏว่าทีมน้องๆ "มศว" ฝ่าด่านมากกว่า 300 ทีม คร่ารางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 100,000 บาท ขอชมผลงานออกสู่สายตาประชาชน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาการประกวด ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด นำโดย นิตยภัณี จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม, สิทธิโชค จิรกิติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม, นิยวรรณ ศิลสมภาพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด, สิริยล เทพสถิต ณ อยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ อัครวัฒน์ อธิระชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ร่วมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้เกียรติร่วมพิจารณา ได้แก่ วิจัย อัยวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการ บริษัท มียูจีสตูดีโอ จำกัด, ทรงพล จันลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดย์ โฟเอกส์ จำกัด, น.ล.ประวีตรา เทวกุล หัวหน้าแผนกการพิ

ชน์ บริษัท โอทีอี แอนด์ เมเจอร์ จำกัด สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี 2 ออกออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย อ้นนพร ทริสมาน, ปณิดา สติระศรินทร์ และแพรว สันต์เสริมสุข

อ้นนพร ทริสมาน เผยว่า "รู้สึกดีใจมาก พวกเราจะได้เห็นผลงานที่ออกแบบนำไปใช้งานจริงๆ รางวัลที่ได้ถือเป็นกำลังใจที่ดีมาก พวกเราจะนำไปเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาการทำงานต่อไป" อ้นนพรเล่าย้อนกลับไประหว่างการประกวดจากโปสเตอร์ที่ติดหน้าคณะ รู้สึกดีที่เวทีใหญ่ได้เปิดพื้นที่ให้เด็กรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดและสร้างผลงาน สำหรับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เกิดจากโจทย์ที่ให้ เป็นชื่อ Let's Celebrate คือการเฉลิมฉลองเทศกาลที่ทุกคนในครอบครัว

สัมพันธ์เรื่องความรักและการให้ของขวัญ ซึ่งเข้ากับเทศกาลปีใหม่ได้พอดี ขณะที่ปณิดา สติระศรินทร์ ซึ่งนั่งข้างๆ เล่าคอนเซ็ปต์งานชิ้นนี้ว่า คือ Every perfect gift comes from love "ปี 2017 ที่กำลังจะมาถึงเป็นปีที่ดีจริงๆ เราจึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากไก่ ที่ขึ้นอกเวลาเช้าวันใหม่ จึงได้นำแม่ไก่มาออกแบบเป็นภาพประกอบ ที่สื่อการผูกพันกันอย่างใส่ใจด้วยความรัก เปรียบได้เป็นของขวัญอันล้ำค่า เช่นเดียวกับเมื่อเราเจมอบของขวัญให้แก่คนที่เรารัก เราต้องใส่ใจกับของขวัญชิ้นนั้น" แพรว สันต์เสริมสุขเล่าขั้นตอนการทำงานให้ฟังว่า "เริ่มจากเรามาปรึกษากันเพื่อระดมความคิดว่า จะทำ Let's celebrate เรื่องอะไร เพราะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างกว้างมาก พอรู้ธีมหลักว่าจะทำเกี่ยวกับปีใหม่ เราก็หาดีไซด์ว่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ทหารึกคิดรูปของห้างเซ็นทรัลเป็นอย่างไร แล้วแยกกันไปหาตัวอย่างอ้างอิงว่าจะออกแบบเป็นภาพประกอบสไตล์ไหน เลือก Moodboard เพื่อดูภาพรวมให้เข้าใจตรงกัน จากนั้นก็แบ่งกันว่าใครทำอะไรตามความถนัด สุดท้ายก็เอางานมารวมกันตาม





วินัย ฉัยรักษ์พงศ์ ผอ.บจ.
บียูจี สตูดิโอ

ม.ล.ประวิตรา เทวกุล หัวหน้า
แผนก กราฟิกดีไซน์ บจ.
โอกิสวี แอนด์เมเธอร์

ทรงพล จันลา กก.ผจก.
บจ.เดย์ โพเอทส์



ผลงานชนะเลิศการออกแบบถุงกระดาษ กระดาษห่อของขวัญและของตกแต่ง ชื่อผลงาน
Every perfect gift comes from love

ที่ออกแบบกันไว้ แล้วปรึกษาอาจารย์ ให้ช่วยพิจารณาแนะนำแก้ไขตรงไหน จนได้ผลงานที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อส่ง เข้าประกวดค่ะ” ด้าน อ.กฤตวิทย์ กฤตมโนรต อาจารย์ประจำภาควิชาการ ออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเผยว่า “เป็น โครงการที่ดีมาก และน่าตื่นเต้นที่คน รุ่นใหม่จะได้มีส่วนสร้างสรรค์ผลงาน ร่วมกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ผมเอง

ก็ลุ้นไปด้วยเพราะถือว่าท้าทายมากๆ เวที อื่นๆ จะมีหลายรางวัลแต่ของเซ็นทรัล มีเพียงรางวัลชนะเลิศเท่านั้น ทีมที่ชนะเลิศ เป็น 1 ใน 11 ทีม จาก มศว ที่ร่วมประกวด โดยผมจะให้อิสระนิสิตในการคิด เพื่อให้ ผลงานเป็นตัวตนของเขามากที่สุด จะแค่แนะนำ ให้ใช้ลายเส้น ซึ่งทีมนี้พอนำมาเสนอก็กมีการ แก้ไขน้อย เมื่อทราบว่ามีผ้าด้านเกือบ 300 ทีม และได้รับรางวัลชนะเลิศก็ดีใจและภูมิใจ กับนิสิตมาก ที่จะได้เห็นผลงานการออกแบบ ที่ได้นำมาใช้จริงในเชิงธุรกิจครับ”